

UBND TỈNH BÌNH THUẬN  
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4106 /STC-HCSN  
V/v trả lời về bổ nhiệm phụ  
trách kế toán của các đơn vị  
trực thuộc Ngành Lao động-  
Thương binh và Xã hội tỉnh  
Bình Thuận.

Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2012

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: ... 665.1 ... Ngày: ... 17/9 ...

Kính gửi:- Công Thông tin điện tử Chính phủ;  
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Sở Tài chính nhận công văn số 634/TTĐT-TTPA ngày 31/8/2012 của Công Thông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời công dân Nguyễn Thanh Bình (công tác tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận). Theo thư điện tử có phản ánh: Theo quy định tại Thông tư Liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV thì “Các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn theo quy định của Bộ quản lý trừ các đơn vị thu, chi NSNN các cấp quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần II Thông tư này chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán”. Như vậy, các đơn vị sự nghiệp như: Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Trường tỉnh thương, Trung tâm bảo trợ xã hội... cán bộ được bổ nhiệm làm công tác kế toán tại các đơn vị này có được hưởng phụ cấp kế toán không? Trường hợp các đơn vị không có tổ chức phòng, ban thì mức phụ cấp kế toán căn cứ ở đâu để được hưởng?..”

Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước. Liên Sở Tài chính-Nội vụ tỉnh Bình Thuận có Công văn số 1140 LS/STC-SNV ngày 16/3/2006 và Công văn số 220/LS/SNV-STC ngày 11/3/2008 về triển khai thực hiện việc bố trí kế toán trưởng, phụ trách kế toán nhà nước và phụ cấp kế toán theo Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV nói trên:

- Các đơn vị như Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Trường Tỉnh thương, Trung tâm Bảo trợ xã hội... là đơn vị dự toán cấp III (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận) có cơ cấu tổ chức bộ phận kế toán nằm trong các phòng, ban của các đơn vị theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương

binh và Xã hội thì các đơn vị này được bố trí phụ trách kế toán không hạn chế về thời gian.

- Về mức phụ cấp kế toán đối với các đơn vị kế toán không có cấp phòng bên trong của đơn vị dự toán cấp III là hệ số 0,15 so với mức lương tối thiểu.

- Việc bổ nhiệm người làm phụ trách kế toán của các đơn vị dự toán cấp III nêu trên thuộc thẩm quyền của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV; Công văn hướng dẫn số 1140 LS/STC-SNV và Công văn số 220/LS/SNV-STC ngày 11/3/2008 của Liên Sở Nội vụ-Tài chính về phụ cấp kế toán theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV. Thời gian hưởng kể từ ngày được bổ nhiệm theo quyết định của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.

Sở Tài chính trả lời cho Công Thông tin điện tử Chính phủ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận biết ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Nội vụ (để biết);
- Lưu: VT, BGD, HCSN(2).



**Nguyễn Thị Hương**